

Câu Phỏng Vấn “Nóng Giòn”

Tác Giả: Hu&#nh Qu&#c Bình

Thứ Bảy, 29 Tháng 9 Năm 2012 06:39

Đi bên cạnh những người đi u hủ lý, có những người phi lý đáng cho ta chú ý.



Đi nhìn, khi thấy con mèo ăn vụn miếng mồi, người ta dè dàng xúm nhau lúi, dí dèp cho nó chọt, những khi họ chọt miếng con heo tha cọt con heo, những lúc làm người đi cho nó thông thả ra đi. Đó là lý do, ngày nay những người vô cảm của những người trẻ con của những người tai, gai mọt, đã khiến cho những ai có lòng nhân phải sợ hãi.

Đi dè dèp an thân và cũng dè dèp tiếng “thiên liêng”, có những người luôn tỏ ra “hài hòa” với kẻ ác, sẵn sàng “nhún nhường” kẻ mạnh... những người rụt dè dèp ăn miếng trầu miếng nước tỏ ra “anh hùng”, dững dờm với những người tay chân mồm, thóp cổ bé miếng.

Có một anh bạn trẻ nói với tôi lúc chua chát rằng: “Nếu ai nói rằng họ có thể nhún nhường VC một cách trịnh miên vì tình yêu thương, thì hãy cho em tát vào mặt họ một cái. Nếu họ không phẫn nộ gì cả thì em mới tin lúc nói của họ...”. Dĩ nhiên, đây chỉ là một “mồi c” có tính cách thách thức thôi, chứ không ai thiên liêng đến mức để “ngu dốt” khi người ta vô cớ tát vào mặt mà có thể im lặng, như Chúa Cứu Thế Jesus đã dạy “nếu ai vả má bên họ người, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”(Matt. 5:39b). Lúc dạy này, ý Chúa muốn con dân Ngài phải biết nhún nhường, chứ không phải “ngu xuẩn” đến mức phải làm thinh hay thối lui trước những cái tát “lấy miếng” mình. Ai không tin tôi, cứ gặp mặt ông bà thiên liêng mà tôi vờ a nê... Thế chứ mướn vào lòng chân của họ, thì sợ biết.

Trước tình trạng những người bất công xảy ra đây đây tại Việt Nam ngày nay, đáng lẽ phải dè dèp những người đang sợ hãi do tỏ ra quan tâm, thì trái lúc người ta lúc dạy dạy dè dèp tiếng “thiên liêng” và an toàn như đã nói.

Tình trạng ở Việt Nam ngày nay, những người “tự do tôn giáo” thì có, vì các nhà thờ thờ các tôn

Còn Phôi Biot "Nóng Giòn"

Tác Giả: Huỳnh Quốc Bình

Thứ Bảy, 29 Tháng 9 Năm 2012 06:39

giáo đßc VC cho mßc lên nhß nßm, nhßng tß do tín ngßng thì bß chß đß VC bóp chßt mßt cách tinh vi.

Trong sußt hßn 35 năm qua, tình trßng nhà thß, thánh đßng, chùa chißn, hoßc thánh thßt bß đßng VC cào sßp, hoßc tài sßn ngßi dân bß bßn côn đß cßa chß đß c tài cßp gißt trßng trßn và thô bßo, nhßng nhßng ngßi dßy đßo cßa các tôn giáo hßu hßt đßu không còn bißt "nóng" hay "gißn" gì cß. Có lẽ hß đã đßt đßn trình đß "thßng thßa" trong đßng tu, nên đã trß nên vô cßm trßc sß rên sißt cßa nhßng nßn nhân cßn sß bßnh vßc cßa hß.

Bßt cß ai chßng kißn mßt bà già bß kß cßp trßn lßt, hoßc nhìn thßy mßt phß nß tay yßu chân mßm bß nhßng tên côn đß, dßm tßc, hßm hißp mà bißt nßi gißn là ngßi bßnh thßng. Và nßu ngßi đó bißn sß "nßi gißn" thành hành đßng thßc tißn khi ra tay can thißp, thì đó là ngßi có trái tim và có tình yêu thßng mà Thánh Kinh mô tß. Riêng kß nào mißng nói yêu thßng mà thßy đißu qußy lßi không nao núng, chßt đß, xót thßng... đó là loßi yêu thßng bßng cái mißng, đó là đßm "mß mßn", đó thành phßn vô cßm, bßt thßng trong xã hßi loài ngßi... chß chßng phßi thiêng lißng gì ráo.

Tôi nghĩ nhßng ai chß trßng thiêng lißng nßa vßi cũng nên bißt phân bißt gißa "Huyßt-khí chi nß" và "Nghĩa-lý chi nß". Đßng gißn trßc nhßng sß vißc không cßn ra oai, mà hãy bißt nßi nóng trßc nhßng đißu gian ác.

Nßu ai quyßt lòng dß đßp mßy tên trßm vßt ban đßm thì cũng nên can đßm bao vây và đánh trß cái đßm cßp ban ngày tßi Vißt Nam ngày nay. Đßng gißn vì nóng tính mà hãy can đßm gißn cho đißu công chính.